



รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยนราธิวาส

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566, 15.48 น.

"ธรรมนัส" ห่วงชาวนราชา รุดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร และเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างเร่งด่วน พร้อมงดมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระลอกที่ 3 เข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างหนัก โดยทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร ถนนสายหลักและสายรอง วันนี้ (28 ธันวาคม 66) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ ได้ลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อให้กำลังใจ ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณสวนมังชวัลย์ประชา ต.สุโขทัย-ลก อ.สุโขทัย-ลก ตามด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง และบริเวณโรงเรียนบ้านบางไผ่สะโต ต.บางไผ่สะโต อ.ระแงะ



โดยร้อยเอก ธรรมนัส ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.สุโหงโกลก อ.สุโหงโกลก จำนวน 500 ชุด ในพื้นที่ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จำนวน 500 ชุด และในพื้นที่ ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จำนวน 300 ชุด รวม 1,300 ชุด หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงปัจจุบัน จนเกิดปริมาณน้ำสะสม ทำให้เกิดอุทกภัยฉับพลัน ส่งผลทำให้พื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนเกิดน้ำท่วมขัง และยังมีถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูง ถนนบางสายยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร และเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ร่วมกับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวเพื่อผลิตข้าวกล่องและมอบน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และสนับสนุนหญ้าแห้งเสบียงอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ในส่วนของการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 66) ระดับน้ำในแม่น้ำและลำคลองแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งแล้ว แต่กรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และยังคงเร่งสูบน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบ ให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในช่วงปีใหม่นี้



สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี ครบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล สำรวจความเสียหายด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 66) แบ่งเป็น

ด้านพืช พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เกษตรกร 15,524 ราย พื้นที่ 29,722 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,603 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 2,949 ไร่ ไม้ผลไม้น้ำยืนต้นและอื่น ๆ 16,170 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง พื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา และนราธิวาส เกษตรกร 1,420 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 548 ไร่ กระชัง 4,723 ตร.ม. อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านปศุสัตว์ พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส เกษตรกร 13,443 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 181,655 ตัว แบ่งเป็น โค 17,181 ตัว กระบือ 611 ตัว สุกร 4,849 ตัว แพะ/แกะ 7,278 ตัว สัตว์ปีก 151,736 ตัว แปลงหญ้า 7,164 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

1. สนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

1.1 เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 51 เครื่อง ประกอบด้วย จังหวัดยะลา 2 เครื่อง ปัตตานี 6 เครื่อง นราธิวาส 11 เครื่อง และสงขลา 32 เครื่อง

1.2 เครื่องสูบน้ำ Hydro Flow 17 เครื่อง ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส 6 เครื่อง และสงขลา 11 เครื่อง

1.3 เครื่องผลักดันน้ำ 15 เครื่อง ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส 2 เครื่อง และสงขลา 13 เครื่อง

2. สนับสนุนเรือตรวจการประมง เรือยาง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และ ปัตตานี 3 ลำ เจ้าหน้าที่ 14 นาย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ 10 ชุด

3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ 64.79 ตัน ถุงยังชีพสัตว์ 469 ถุง ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 59 ชุด รักษาสัตว์ 146 ตัว และอพยพสัตว์ 10,544 ตัว

-(016)





RYT9

ต่างประเทศ

เศรษฐกิจ

หุ้น-การเงิน

การเมือง

ทั่วไป

อื่น ๆ ▾

รมว.เกษตรฯ เปิดงาน "งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา"กยท. ชูเทคโนโลยี-นวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจอย่าง ขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ



ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา" เปิดพื้นที่แสดงผลงานวิชาการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์-ผลผลิตทางการเกษตร ด้านการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมยางพาราของ กยท. ตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจยาง ยกระดับสินค้ายางพารามูลค่าสูง เพื่อให้ชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นายณกรณ์ เผยถึงการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า กยท. มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการจัดการสวนยางและการแปรรูปสวนยาง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ผ่านงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการยางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์และสังคม โดยการจัดงานครั้งนี้ กยท. เปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรฯ และผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับยางพาราเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการผลักดันสินค้าเกษตร และเพิ่มมูลค่าสินค้าผ่านการแปรรูป รวมถึงมุ่งเน้นผลักดันให้มีการผลิตยางพารา (ประเภท Raw Material) ที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางใช้ในประเทศ โดยเฉพาะล้อยางที่รัฐจะผลักดันหน่วยราชการทุกแห่งใช้ล้อรถยนต์จากผู้ผลิตยางล้อในประเทศ และต่อยอดไปถึงการส่งออก เชื่อมโยงสู่โครงการ One Belt One Road หรือแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกของจีนที่จะส่งยางไทยเข้าสู่ประเทศจีนได้ ตามนโยบาย ของ รมว.เกษตรฯ ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรต่อไป

"งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2566 - 3 ม.ค. 2567 โดย กยท. พร้อมให้บริการและรับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรยางพารา เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง สวัสดิการชาวสวนยาง และมีกิจกรรม Workshop สร้างอาชีพ โดยเปิดให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฝึกทำกระชังบกจากผ้าเคลือบยางพารา การทำถุงมือผ้าเคลือบยาง และการทำลูกโป่งเคลือบยางเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมี การนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา พร้อมสาธิตการใช้งานหุ่นยนต์ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และบูธแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้" นายณกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

'ธรรมนัส'-สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมจัดตั้งกรอ.กษ. พัฒนาด้านเกษตร ให้บรรลุเป้าหมาย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยนายเกรียงไกร เชียงรณกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อหารือแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านการเกษตร (กรอ.กษ.) ซึ่งนอกจากการจัดตั้ง กรอ.กษ.แล้ว ได้หารือในประเด็นการส่งเสริมอาชีพให้แรงงานเกษตรที่เดินทางกลับจากอิสราเอล โดยมีการลงนามทำ MOU ร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตร สู่การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาแรงงานให้พร้อมเข้าสู่การจ้างงาน

ภาคอุตสาหกรรมเกษตร หรือการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ มีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือโดยเสนอ 4 แนวทาง ยกกระดับภาคการเกษตร ได้แก่ 1.ยกระดับวัตถุดิบการเกษตร ใช้มาตรฐาน GAP สร้างผู้ตรวจประเมินในระบบ Supplier Audit รับรองไม่เศรษฐกิจ TFCC 2.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมเทคโนโลยีการสกัด เพิ่มมูลค่ากลุ่มสุขภาพและความงาม เชื่อมโยงความต้องการด้วยโครงการ SAI (Smart Agriculture Industry) 3.การบริหารจัดการน้ำและการนำวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ในแนวทาง Circular Economy และ 4.การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร โดยกำหนดมาตรฐานการปลูกสวนพืชเศรษฐกิจ ให้สามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิต ส่งเสริมการใช้ Bio control, bio fertilization กำหนดมาตรฐานการปลูกไม้พื้นเมือง ดูดซับคาร์บอน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บ้านเหิง ยานยนต์

รมว.เกษตรฯตรวจสินค้าด่านสิงขร

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

Tag: เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

f share Twitter Share



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแนวทางแก้ปัญหาด้านการเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่อาคารด่านพรมแดนสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรซึ่งเป็นด่านชายแดนไทย-เมียนมา ได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าผิดกฎหมาย โดยเล็งเห็นศักยภาพของจุดผ่อนปรนพิเศษแห่งนี้ จึงเตรียมผลักดันให้เป็นด่านถาวรในอนาคต

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า สาเหตุที่มีการนำเข้าสินค้าประมงในปริมาณสูง เนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศเมียนมา มีปริมาณสูง และสัตว์น้ำบางชนิดในประเทศไทย มีไม่เพียงพอกับความต้องการ รวมถึงการผ่านช่องทางด่านสิงขร เป็นพื้นที่อยู่ใกล้แหล่งทำการประมงของเมียนมา อีกทั้งการขนส่งทางเรือปกติจะเข้าทาง จ.ระนอง มีการขนส่งที่หลายขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการที่นำเข้าในพื้นที่ จ.ระนอง ได้ขออนุญาตนำเข้าที่ด่านสิงขร เป็นการขนส่งทางบกที่สะดวกกว่า รวมถึงการตรวจสอบสินค้าของเจ้าหน้าที่ด่านสิงขร (โดยเฉพาะด่านตรวจประมง) ยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาบุคลากรน้อยและข้อจำกัดของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้มีการเสนอให้กรมประมง วางมาตรการในการเปิดตรวจสินค้าของด่านฯ ชายแดน ให้เข้มงวดรัดกุมและมีมาตรฐานเดียวกันทุกด่าน ตลอดจนควรมีสถานที่เปิดตรวจสินค้าที่อำนวยความสะดวกในการขนถ่าย และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายอย่างเต็มที่เนื่องจากปัจจุบันเปิดตรวจบริเวณ No man's Land ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจตามหน้าที่ที่จะบังคับใช้กฎหมาย หากเจอสินค้าต้องห้ามหรือไม่ได้ขออนุญาต เพียงแต่ให้ผู้ประกอบการนำกลับฝั่งเมียนมา

‘ไชยา’ขับเคลื่อนหม่อนไหม ต้นเป็นSoftPowerระดับโลก

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย กรมหม่อนไหม และเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการของกรมหม่อนไหม ปีงบประมาณ 2567 ที่ โรงแรมแคนทารี โฮเทล โคราช จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานตั้งแต่การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น การต่อยอดไปสู่การเรียนการสอน วิชาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและกระบวนการทอผ้าไหมให้เป็นหลักสูตรในโรงเรียน การส่งเสริมให้ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ ออกแบบผลิตภัณฑ์และลวดลายผ้าไหม รวมถึงออกแบบชุดผ้าไหมให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ แสดงงานแฟชั่นโชว์ในต่างประเทศ ผลักดันเป็น Soft Power

นอกจากนั้น รมช.เกษตรฯ ได้เปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบประชาชนและผู้ทอผ้าไหมปักธงชัย” พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หม่อนไหมและผ้าไหม อ.ปักธงชัย ที่ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อ.ปักธงชัย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐาน 28 กลุ่ม รวมทั้งมีการผลิตผ้าไหมทั้งสิ้นประมาณ 194,202 เมตรต่อปี และสามารถผลิตผ้าไหมที่ผ่านการรับรอง ตราณกยูงพระราชทาน ปีละ 32,282 เมตร โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการผลิตผ้าไหม อ.ปักธงชัย ยกกระดับมาตรฐานสู่สากลต่อไป

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 29 ธันวาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15582

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 15.73

Ad Value: 19,662.50

PRValue (x3): 58,987.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ผลักดัน



ผลักดัน : นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีและสหกรณ์ มอบนโยบายและเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมหม่อนไหม ปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่การถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อยอดไปสู่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิตผ้าไหม อ.ปักธงชัย ยกกระดับมาตรฐานสู่สากล และผลักดันเป็น Soft Power ระดับโลก



'ไชยา' ดันด่านช่องทางจอมเป็นศูนย์ส่งออกด้านปศุสัตว์ ชูชีวิตเกษตรกรสร้างอาชีพรายได้มั่นคง

จ.สุรินทร์ ขานรับ สุรินทร์โมเดล เป็นศูนย์ผลิตต้นศูนย์กักกันสัตว์เพื่อการส่งออก สอดรับนโยบาย "นายกฯ เศรษฐา" ในการเปิดตลาดโคมีชีวิต ไปจีน ตะวันออกกลาง และเวียดนาม มั่นใจสินค้าเกษตร พืช สัตว์ ประมง ปลาสดกึ่ง "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" มีคุณภาพ เกษตรกรจะมีรายได้มั่นคง สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ

28 ธันวาคม 2566 13:24 น. เกษตร



เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่ห้องประชุมรอยปราสาท อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือดำเนินการเปิดจุดรวมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องทางจอม มี นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) นายสันทัต แสนทอง รอง ผวจ.สุรินทร์ นายบุญญฤกษ์ ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การหารือตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ
เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน มุ่งเน้นเพื่อยกระดับ
สินค้าเกษตรและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร โดยหลักการ "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม
เพิ่มรายได้"



นายสัตวแพทย์อภิชัย นาถีสงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนา
จุดรวมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ที่ จ.สุรินทร์ สามารถจะ
ช่วยให้การส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากขึ้น เนื่องจากด่านกักกันสัตว์ระหว่าง
ประเทศบริเวณนี้ มีจุดเด่นในทุกด้าน เพราะศักยภาพพื้นที่รวมถึงส่วนราชการมีความ

พร้อม การพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์พื้นที่ที่มีความพร้อม อีกทั้งจำนวนประชากรโคเนื้อก็มีมากที่สุดในประเทศไทย มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้มแข็ง มีการพัฒนาเนื้อโควางกิวที่มีคุณภาพตรงตลาดพรีเมียม มีโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านสามารถรองรับการผลิต นอกจากนี้สินค้าทางการเกษตรอีย ยังถือเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ (รำข้าวหอมมะลิสุรินทร์ GI) มีตลาดนัดโค-กระบือ 4 แห่ง ที่เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายในจังหวัดและต่างจังหวัด อีกทั้งคนจังหวัดสุรินทร์ ก็มีทักษะภาษาเขมรถิ่นไทยที่สามารถสื่อสารกับภาษาเขมรของชาวกัมพูชาได้

“ด้านแผนการวางระบบเพื่อการส่งขายโคเนื้อมีชีวิต ผ่านตลาดกลางสินค้า ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ หากมีตลาดนี้ในอนาคต แบ่งแยกออกเป็น 2 ขั้นตอนเพื่อให้คู่ค้ามีความมั่นใจในคุณภาพที่ปลอดภัย โดยโคกระบือ ฟาร์มทั่วไป เมื่อนำสัตว์เข้ามาในพื้นที่ จะมีการเตรียมสัตว์เพื่อเข้ากักกันโรค จำนวน 45 วัน จากนั้นจะย้ายเข้าพื้นที่ปลอดภัยและกักในฟาร์มปลอดภัย 30 วัน จากนั้นก็เคลื่อนย้ายออกจากต่างประเทศ และในขั้นตอนที่ 2 เมื่อฟาร์มที่ได้รับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการส่งออกหรือฟาร์มปลอดภัยปากและเท้าเปื่อย ก็จะนำสัตว์เข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยและกักในฟาร์มปลอดภัย และกักกันในฟาร์มปลอดภัยอีก 30 วัน จึงจะเคลื่อนย้ายออกไปจำหน่ายต่อในประเทศและต่างประเทศ ที่เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย” ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวในที่สุด

นายไชยา กล่าวว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านเกษตรกรรม “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นนโยบายที่เร่งแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี โดยยึดหลัก

”ผลิตให้พอ ดูแลให้ดี พัฒนาให้มีคุณภาพ“ จึงเห็นได้ว่าในสภาผู้แทนราษฎร ตนได้รับการร้องเรียนว่าสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโค-กระบือ-หมู รวมถึงสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะ โค-กระบือ-หมู เกษตรกรประสบปัญหาด้านราคาที่ตกต่ำ ความจำเป็นจึงขึ้นอยู่กับการเปิดตลาดใหม่ที่จะสามารถพัฒนาได้ โดยเฉพาะ จ.สุรินทร์ ที่อยู่ติดกับประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ยังสอดคล้องนโยบาย “นายกฯ เศรษฐา” ในการเปิดตลาดโคมีชีวิต ไปประเทศจีน ตะวันออกกลาง และประเทศเวียดนาม



“แนวทางการเปิดตลาดหรือศูนย์กักกันสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เริ่มกำหนดพื้นที่เป้าหมายในหลายจังหวัดที่ติดชายแดน ไม่ว่าจะเป็น จ.เชียงราย จ.สุรินทร์ จ.มุกดาหาร จ.สระแก้ว

จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรือ จ.เพชรบุรี ที่กำลังดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้จับมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล การทำงาน กระทรวงพาณิชย์ จะมีหน้าที่ในการเปิดตลาดการค้าเพื่อจัดหาโควตาเพื่อการส่งออก ส่วนกระทรวงเกษตรฯ จะมีหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นตลาดเพื่อการส่งออกให้ได้ โดยจะนำสินค้าเกษตรทุกชนิด ไม่ว่าจะด้านพืช สัตว์ ประมง ผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิต จึงขอให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ได้ช่วยกันวางแผนร่วมกัน และควรที่จะนำเอาภาคเอกชนเข้าร่วม ซึ่งในขณะนี้ ทราบว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หารือผ่านทูตพาณิชย์ประสานกับประเทศกัมพูชา”

สำหรับ จ.สุรินทร์ เป็นจังหวัดติดชายแดนประเทศกัมพูชา มีการซื้อขายส่งออก โดยเฉพาะโคเนื้อเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ และสัตว์ที่สำคัญได้แก่ โคเนื้อ และไก่พื้นเมือง ในภาพรวม โคเนื้อ ปี 2566 โคพื้นเมือง มีจำนวน 332,527 ตัว โคลูกผสม 264,012 ตัว โคพันธุ์แท้ 6,854 ตัว และ โคขุน 2,563 ตัว รวม 605,956 ตัว รวมมูลค่า 6,673,500 บาท, ส่วนไก่ ในปี 2566 ไก่พื้นเมือง 4,452,144 ตัว ไก่ผสม 33,846 ตัว ไก่เนื้อ 565,221 ตัว และไก่ไข่ 223,865 ตัว ซึ่งในปี 2566 จ.สุรินทร์ ส่งโคเพศผู้ผ่านด่านกักกันสัตว์ (ด่านช่องจอม) จำนวน 305 ตัว ส่วนไก่พื้นเมือง 981,240 ตัวและไก่ไข่ปลดระวาง 400 ตัว รวมมูลค่า 82,786,960 บาท



"รมว.ไชยา" ดัน "สุรินทร์โมเดล" สอดรับนโยบาย "นายกฯเศรษฐา" เปิดตลาดโคมีชีวิต

ทุกทิศทั่วไทย



28 ส.ค. 2566 - 15:05 น.

'รมว.ไชยา' ดัน "สุรินทร์โมเดล" สอดรับนโยบาย "นายกฯเศรษฐา" ในการเปิดตลาดโคมีชีวิต ผลักดันศูนย์กักกันสัตว์ เพื่อการส่งออกด่านช่องจอมเป็นศูนย์ปศุสัตว์

28 ธันวาคม 2566 – ที่ห้องประชุมรอยปราสาท อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือดำเนินการเปิดจุดรวมสินค้าปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม



โดยมี นายชินนทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) นายสันทัต แสนทอง รอง ผวจ.สุรินทร์ นายบุญญฤกษ์ ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การหารือตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน มุ่งเน้นเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและ เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร โดยหลักการ ”ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้“

นายสัตวแพทย์อภิชัย นาถิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาจตุรรมสินค้าปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ที่ จ.สุรินทร์ สามารถจะช่วยให้การส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากขึ้น เนื่องจาก ค่านักกันสัตว์ระหว่างประเทศบริเวณนี้ มีจุดเด่นในทุกด้าน เพราะศักยภาพพื้นที่รวมถึงส่วนราชการมีความพร้อม การพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์พื้นที่มีความพร้อม



อีกทั้งจำนวนประชากรโคเนื้อก็มีมากที่สุดในประเทศไทย มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้มแข็ง มีการพัฒนาเนื้อโคควากิวที่มีคุณภาพตรงตลาดพรีเมียม มีโรงฆ่าสัตว์ ที่ผ่านสามารถรองรับการผลิต นอกจากนี้สินค้าทางการเกษตรอื่น ยังถือเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ (รำข้าวหอมมะลิสุรินทร์ GI) มีตลาดนัดโค-กระบือ 4 แห่ง ที่เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายในจังหวัดและต่างจังหวัด อีกทั้งคนจังหวัดสุรินทร์ ก็มีทักษะภาษาเขมรถิ่นไทยที่สามารถสื่อสารกับภาษาเขมรของชาวกัมพูชาได้

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านเกษตรกรรม "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นนโยบายที่เร่งแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี โดยยึดหลัก "ผลิตให้พอ ดูแลให้ดี พัฒนาให้มีคุณภาพ"



จึงเห็นได้ว่าในสภาผู้แทนราษฎร ตนได้รับการร้องเรียนว่าสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโค-กระบือ - หมู รวมถึงสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะ โค-กระบือ-หมู เกษตรกรประสบปัญหาด้านราคาที่ตกต่ำ ความจำเป็นจึงขึ้นอยู่กับการเปิดตลาดใหม่ที่จะสามารถพัฒนาได้ โดยเฉพาะ จ.สุรินทร์ ที่อยู่ติดกับประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ยังสอดรับนโยบาย "นายกเศรษฐา" ในการเปิดตลาดโคมีชีวิต ไปประเทศจีนตะวันออกกลาง และประเทศเวียดนาม

“แนวทางการเปิดตลาดหรือศูนย์กักกันสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เริ่มกำหนด พื้นที่ เป้าหมาย ในหลายจังหวัดที่ติดชายแดน ไม่ว่าจะเป็น จ.เชียงราย จ.สุรินทร์ จ.มุกดาหาร จ.สระแก้ว จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรือ จ.เพชรบุรีที่กำลังดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้จับมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล การทำงาน กระทรวงพาณิชย์ จะมีหน้าที่ในการเปิดตลาดการค้าเพื่อจัดหาโควตาเพื่อการส่งออก



ส่วนกระทรวงเกษตรฯ จะมีหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นตลาดเพื่อการส่งออกให้ได้ โดยจะนำสินค้าเกษตรทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นด้านพืช สัตว์ ประมง ผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิต จึงขอให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จ.สุรินทร์ ได้ช่วยกันวางแผนรวมกัน และควรที่จะนำเอาภาคเอกชนเข้าร่วม ซึ่งในขณะนี้ทราบว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หารือผ่านทูตพาณิชย์ประสานกับประเทศกัมพูชา”

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 18:29 Site Value: 60,000 PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: 'รวม.ไซยา' ดัน "สุรินทร์โมเดล" สอดรับนโยบาย "นายกเศรษฐา" เปิดตลาดโคมีชีวิต

สำหรับ จ.สุรินทร์ เป็นจังหวัดติดชายแดนประเทศกัมพูชา มีการซื้อขายส่งออก โดยเฉพาะโคเนื้อเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ และสัตว์ที่สำคัญได้แก่ โคเนื้อ และไก่พื้นเมือง ในภาพรวม โคเนื้อ ปี 2566 โคพื้นเมือง มีจำนวน 332,527 ตัว โคลูกผสม 264,012 ตัว โคพันธุ์แท้ 6,854 ตัว และ โคขุน 2,563 ตัว รวม 605,956 ตัว รวมมูลค่า 6,673,500 บาท ส่วน ไก่ ในปี 2566 ไก่พื้นเมือง 4,452,144 ตัว ไก่ผสม 33,846 ตัว ไก่เนื้อ 565,221 ตัว และไก่ไข่ 223,865 ตัว ซึ่งในปี 2566 จ.สุรินทร์ ส่งโคเพศผู้ผ่านด่านกักกันสัตว์ (ด่านช่องจอม) จำนวน 305 ตัว ส่วนไก่พื้นเมือง 981,240 ตัวและไก่ไข่ปลดระวาง 400 ตัว รวมมูลค่า 82,786,960 บาท



“ด้านแผนการวางระบบเพื่อการส่งขายโคเนื้อมีชีวิต ผ่านตลาดกลางสินค้า ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ หากมีการตลาดนี้ในอนาคต แบ่งแยกออกเป็น 2 ขั้นตอนเพื่อให้ผู้ค้ามีความมั่นใจในคุณภาพที่ปลอดภัย โดยโคกระบือ ฟาร์มทั่วไป เมื่อนำสัตว์เข้ามาในพื้นที่ จะมีการเตรียมสัตว์เพื่อเข้ากักกันโรคจำนวน 45 วัน จากนั้นจะย้ายเข้าพื้นที่ปลอดภัยและกักในฟาร์มปลอดภัย 30 วัน

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 18:29 Site Value: 60,000 PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: 'รมว.ไชยา' ดัน "สุรินทร์โมเดล" สอดรับนโยบาย "นายกเศรษฐา" เปิดตลาดโคมีชีวิต

จากนั้นก็เคลื่อนย้ายออกจากต่างประเทศ และในขั้นตอนที่ 2 เมื่อฟาร์มที่ได้รับรองสถานกักกันสัตว์ เพื่อการส่งออกหรือฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ก็จะนำสัตว์เข้ามาในพื้นที่ปลอดโรคและกักใน ฟาร์มปลอดโรค และกักกันในฟาร์มปลอดโรคอีก 30 วัน จึงจะเคลื่อนย้ายออกไปจำหน่ายต่อใน ประเทศและต่างประเทศ ที่เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย”

รมว.ธรรมนัส สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้



นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงปัจจุบัน จนเกิดปริมาณน้ำสะสม ทำให้เกิดอุทกภัยฉับพลันนั้น ด้านร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว เร่งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ร่วมกับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวเพื่อผลิตข้าวกล่องมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เป็นวันแรก จำนวน 4,220 ชุด แบ่งเป็น จังหวัดยะลา 2,000 ชุด จังหวัดปัตตานี 220 ชุด และจังหวัดนราธิวาส 2,000 ชุด นอกจากนี้ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และสนับสนุนหญ้าแห้ง เสบียงอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ รัฐมนตรีเกษตรฯ จะเดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบดูยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการทั้งระยะสั้น-ระยะยาวในการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเช่นเดียวกับกรณีนี้ และสถานการณ์กำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัย ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล สำรองความเสียหายด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 66) แบ่งเป็น

- ด้านพืช พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เกษตรกร 15,524 ราย พื้นที่ 29,722 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,603 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 2,949 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 16,170 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย
- ด้านประมง พื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา และนราธิวาส เกษตรกร 1,420 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 548 ไร่ กระชัง 4,723 ตร.ม. อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย
- ด้านปศุสัตว์ พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส เกษตรกร 13,443 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 181,655 ตัว แบ่งเป็น โค 17,181 ตัว กระบือ 611 ตัว สุกร 4,849 ตัว แพะ/แกะ 7,278 ตัว สัตว์ปีก 151,736 ตัว แปลงหญ้า 7,164 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 15:30 Site Value: 60,000 PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: รมว.ธรรมนัส สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย3...

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

1. สนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 - 1.1 เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 51 เครื่อง ประกอบด้วย จังหวัดยะลา 2 เครื่อง ปัตตานี 6 เครื่อง นราธิวาส 11 เครื่อง และสงขลา 32 เครื่อง
 - 1.2 เครื่องสูบน้ำ Hydro Flow 17 เครื่อง ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส 6 เครื่อง และสงขลา 11 เครื่อง
 - 1.3 เครื่องผลักดันน้ำ 15 เครื่อง ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส 2 เครื่อง และสงขลา 13 เครื่อง
2. สนับสนุนเรือตรวจการประมง เรือยาง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และ ปัตตานี 3 ลำ เจ้าหน้าที่ 14 นาย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ 10 ชุด
3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ 64.79 ตัน ถุงยังชีพสัตว์ 469 ถุง ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 59 ชุด รักษาสัตว์ 146 ตัว และอพยพสัตว์ 10,544 ตัว

แน่วหน้า

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566


[คอลัมน์](#) - [ข่าวเด่น](#) [พระราชสำนัก](#) [การเมือง](#) [โลกธุรกิจ](#) [อาชญากรรม](#) [กทม.](#)
[ในประเทศไทย](#)
[เกษตร](#) [ต่างประเทศ](#) [กีฬา](#) [ผู้หญิง](#) [บันเทิง](#) [ยานยนต์](#)

ปลัดฯชวนเที่ยวริมกว๊านฯ ส่งเสริม-เผยแพร่สินค้าเกษตร

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

Tag: [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์](#) [กระทรวงเกษตรฯ](#)

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังแถลงข่าวจัดงาน "มหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้ งามริมกว๊านพะเยาที่ริมกว๊านพะเยา" ภายใต้แนวคิด "อิมโอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา" ร่วมกับนายบำรุง สังข์ขาว รอง ผวจ.พะเยา รักษาการแทน ผวจ.พะเยา และผู้เกี่ยวข้อง ว่าการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ให้ครบทั้งระบบการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เผยแพร่ความรู้นวัตกรรมด้านการผลิต การตลาด ทั้งพืชสัตว์ และประมง เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมทางภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีจุดแข็งในสินค้าอัตลักษณ์ GI สร้างโอกาสอันดีในการเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมด้านการผลิต การตลาด ทั้งด้านพืช ประมงและปศุสัตว์ เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมทางการเกษตรในระดับภูมิภาคสร้างงานเกษตรขยายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดเตรียมการแสดงผลนิทรรศการต่างๆ จากทุกหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าเกษตรและบริการต่างๆ ตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 ที่ริมกว๊านพะเยา รวม 12 บูธ ประกอบด้วย 1.ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ให้บริการด้านการเกษตรจากแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 2.ธุรกิจเกษตร จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ การค้าออนไลน์ และธุรกิจสมัยใหม่ 3.นวัตกรรมเกษตรทันสมัย ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร แนะนำ นวัตกรรมพืชพันธุ์ดี แนวคิด BCG Model การใช้สารชีวภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุทางการเกษตร และนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 4.ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ด้านการเกษตร สอนให้คิดเป็น ทำได้ ผลิตได้ขายได้ 5.ตำนานกว๊านพะเยา 6.การบริหารจัดการน้ำ ด้านชลประทาน 7.โต้งนา คำ กินข้าวหอมมะลิไทย ส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชน 8.งานประกวดแสดงสินค้าเกษตรสวยงาม 9.ฝนหลวง 10.สล่าศิลป์ 11.โครงการพระราชดำริ และ 12.จำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอัตลักษณ์ ผลผลิตสดหรือแปรรูป อาหารพร้อมรับประทานที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐานคุ้มครอง เครื่องดื่ม และเวทีดนตรีสด

"การจัดงานมหกรรมการเกษตรฯ ครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนเห็นผลงานด้านเกษตร สร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเที่ยวและภาคเกษตรของ จ.พะเยา และระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการเกษตรสมัยใหม่ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์" นายประยูร กล่าว

เกษตรฯเดินหน้าปราบสินค้าเถื่อน

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายทั้ง 3 ด้าน (ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์) ว่าได้ขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยผลการปฏิบัติงานปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ประกอบด้วย

1.ด้านพืช ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบการนำเข้าอย่างพาราเมทริกซ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 อย่างดีย่างพาราที่มีการเคลื่อนย้าย 29 คัน ต้องสงสัยว่านำเข้าจากเมียนมา ผ่านชายแดน จ.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจ

สอบเอกสารเพื่อยืนยันแหล่งที่มา รวมถึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปราบปรามปัจจัยการผลิต วัตถุประสงค์ราย ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ผิดกฎหมายโดยตรวจสอบสถานที่จำหน่าย อายัดปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ยเคมีปลอม 365,00 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 269.75 ตัน เป็นต้น

2.ด้านประมง ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานตรวจป้องกันลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย ปีงบประมาณ 2566 โดยตรวจสอบสถานที่พักสินค้า (ห้องเย็น) 427 แห่ง ไม่พบการกระทำความผิด 411 แห่ง และการเปิดตรวจตู้คอนเทนเนอร์ ที่สถานประกอบการ ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2566

ไม่พบการกระทำความผิด รวมถึงบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ตรวจสอบในทะเล โดยเรือตรวจการประมง 2,609 ลำ พบการกระทำความผิด 291 คดี

3.ด้านปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบการนำเข้าซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร ทั้งหมด 506 ครั้ง เป็นซากสัตว์ของกลาง ได้แก่ ซากโค-กระบือ, ซากสุกร, ซากสัตว์ปีก ทั้งหมด 6,820,468 กิโลกรัม ซึ่งได้ทำลายซากสัตว์ของกลางทั้งสิ้น 2,131,370 กิโลกรัม อยู่ระหว่างดำเนินคดี 311,910 กิโลกรัม โดยบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบสถานที่พักสินค้า (ห้องเย็น) 74 แห่ง (33 จังหวัด)

GDPเกษตรปี66ขยายตัวร้อยละ0.3 จับตาศปี67ขยายตัวร้อยละ 0.7-1.7

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายภายใต้ข้อจำกัดและโอกาสหลายด้าน ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการ อาทิ บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติต่าง ๆ ส่งเสริมการทำเกษตรเพื่อรองรับข้อกำหนดทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อม ยกกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อนำไปสู่เกษตรและบริการมูลค่าสูง ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ปี2566 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีทองของภาคเกษตรก็ว่าได้ เพราะมีการขยายตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับปี 2565 สินค้าหลายชนิดต่างขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด ยกเว้นสาขาพืชเท่านั้นที่หดตัว

หากจะแยกตามสาขาที่ขยายตัวเริ่มจาก สาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 4.7 เป็นผลจากความต้องการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานและมีการควบคุมเฝ้าระวังโรคระบาดได้ดี โดยสินค้าปศุสัตว์ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และโคเนื้อ ขณะที่สินค้าปศุสัตว์ที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ไก่ไข่ และน้ำมันดิบ



สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 2.2 โดยกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี แม้ว่าเกษตรกรยังคงประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง และบางพื้นที่ยังพบโรคระบาดกุ้ง แต่เกษตรกรสามารถควบคุมโรคได้ดี ทำให้ในภาพรวมไม่กระทบต่อการเลี้ยงมากนัก ขณะที่สัตว์น้ำที่นำขึ้นทำเทียบเรือมีปริมาณลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนการผลิต

หลักของการทำประมงทะเลยังคงอยู่ในระดับสูง และสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน สำหรับปลานิลและปลาดุกมีผลผลิตลดลง เนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนอาหารสัตว์ และสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเลี้ยง

สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ 0.8 โดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ สภาพอากาศทั่วไปเอื้ออำนวยและมีปริมาณน้ำเพียงพอ ทำให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้มีการจ้าง



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: ศุกร์ 29 ธันวาคม 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 27105

Col.Inch: 109.50 Ad Value: 197,100

หัวข้อข่าว: GDPเกษตรปี66ขยายตัวร้อยละ0.3จับตาปี67ขยายตัวร้อยละ 0.7-1.7

หน้า: 13(ล่าง)

PRValue (x3): 591,300

ศิลปิน: สีสี่



การผลิตเชื้อกระดากทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับรับนกมีการส่งออกตลาดจีนลดลง และครั้งมีผลผลิตลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต

ขณะที่ สาขาพืช พบว่ามีการหดตัวร้อยละ 1.8 เนื่องจากปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีช่วงอากาศร้อนยาวนานตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือน



พฤษภาคม 2566 และภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญและแหล่งน้ำตามธรรมชาติลดลง ส่งผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช โดยพืชสำคัญที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย และเงาะ สำหรับผลผลิตพืชที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุเรียน และมังคุด

บริการเตรียมดินและเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชดังกล่าวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี บางพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง เกษตรกรบางส่วนงด เลื่อน หรือปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเพาะปลูก ทำให้กิจกรรมการจ้างบริการเตรียมดินและเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่สำคัญลดลง โดยเฉพาะข้าวนาปี และมันสำปะหลัง

สาขาปาล์ม ขยายตัวร้อยละ 2.5 โดยไม่ยางพาราเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการตัดโค่นสวนยางพาราเก่ามากขึ้น ประกอบกับความต้องการไม่ยางพาราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของจีนเพิ่มขึ้น ไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี2567 จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-1.7 จากปัจจัยสนับสนุน ทั้งการดำเนินนโยบายของภาครัฐ ความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดยังอยู่ในเกณฑ์ดี และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะขยายตัว โดย สาขาพืช ปี2567 คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 0.6-1.6 สาขาสุสัต์ว์ ขยายตัว 1.7-2.7 สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 0.5-1.5 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 0.3-1.3 และสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 2.4-3.4

เรื่องนี้ต้องจับตาวารัฐบาลภายใต้การคุมบังเหียนของ "เศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง จะนำพาภาคเกษตรไปในทางที่ดีหรือว่าดิ่งเหว.



รมว.เกษตรฯ มอบของขวัญปีใหม่ เปิดช่องเข้าถึงทุน ปราบสินค้าเกษตรเถื่อน

📅 28 ธันวาคม 2566

แชร์

เกณิกา เพย ธรรมนัส รมว.เกษตรและสหกรณ์ ส่งของขวัญปีใหม่2567 ให้เกษตรกร ย้ำ มุ่ง มั่น สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เดินหน้า แปลง ส.ป.ก4-01 เป็นโฉนด เปิดโอกาส เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน ปรับปรุงกฎหมายประมง เร่งปราบสินค้าเกษตรเถื่อน

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กำหนดแนวทาง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ร้อยเอกธรรม นัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลจนบรรลุเป้าหมาย พร้อมส่งความสุขปีใหม่ให้ประชาชนและเกษตรกรไทยทั่วประเทศ

น.ส.เกณีกากล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้สร้างและขยายโอกาส บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร โดย ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2 ฉบับ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เพื่อยกระดับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร และมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 9,820 ราย 11,060 แปลง เนื้อที่จำนวน 107,284 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะสามารถเข้าถึงแหล่ง เงินทุนได้มากขึ้น สามารถนำมาต่อยอด วางแผนทำการเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวันที่ 15 มกราคม 2567 จะมีการมอบโฉนดฉบับแรก โดยนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ได้เร่งแก้ไขปัญหให้กับชาวประมง โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของกรมประมง เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง จำนวน 19 เรื่อง ตลอดจน การเพิ่มวันทำการประมง ปีการประมง 2566 จำนวนไม่เกิน 50 วัน อีก 1 เรื่อง โดยเป็นการเพิ่มให้กับกลุ่ม เรือที่ได้รับผลกระทบจากจำนวนวันทำการประมงไม่เพียงพอ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้าง รายได้ให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

น.ส.เกณีกากล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรฯ ยังดำเนินการปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนปราบปรามปัจจัยผลิตทางการเกษตรผิดกฎหมาย โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจพยานาคราช ทีม สายลับยาง สารวัตรเกษตรไซเบอร์ เพื่อปราบปรามตรวจสอบเฝ้าระวัง รับแจ้งเบาะแส รักษาผลประโยชน์ ของพี่น้องเกษตรกร ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดปัญหาการนำเข้าสินค้า เกษตรผิดกฎหมาย สินค้าเกษตรคงคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้สินค้าภาคการเกษตรขยับราคาสูงขึ้น

ล่าสุดได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมลงนาม MOU พัฒนาศาต กลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ ให้เป็นแหล่งในการซื้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจำหน่าย การตลาด การเก็บรักษา และการ ขนส่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งสำหรับของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้แก่พี่น้อง เกษตรกรไทย โดยร้อยเอกธรรมนัส มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้พี่น้องเกษตรกร ทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ดี มีอาชีพมั่นคง และภาคเกษตรไทยเติบโตอย่างเข้ม แข็ง เศรษฐกิจในประเทศเติบโต อย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกัน



อีสท์ วอเตอร์ แจงยังมีสิทธิ์ใช้โควตาน้ำจากกรมชลประทานปี 2567



อีสท์ วอเตอร์ ย้ำชัดเจนถึงความพร้อมสร้างความมั่นใจ ทั้งแหล่งน้ำหลัก แหล่งน้ำสำรอง ที่มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในภาคตะวันออก ทั้งหมด หากแม้มีการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2535 อีสท์ วอเตอร์ ยังมีโควตาน้ำ และยังเป็นหนึ่งในภาคตะวันออก

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอยกเลิกการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 เรื่องแนวทางการจัดระบบบริหารการพัฒนาแหล่งน้ำ ในส่วนที่กำหนดว่า “ระบบท่อส่งน้ำต่างๆ ควรจะมีผู้รับผิดชอบรายเดียวในการพัฒนาระบบให้เป็นท่อส่งน้ำสายหลัก (Trunk Transmission Main) และ การดำเนินการบริหาร/จัดการ (Operate) เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ค้าส่ง (Wholeseller) ในการซื้อน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน และขายน้ำดิบให้กับระบบจำหน่ายต่างๆ

จากแนวทางดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำของอีสท์ วอเตอร์ แต่ประการใด เนื่องจากในแต่ละปีทางกรมชลประทานได้มีการจัดสรรน้ำจากปริมาณน้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานในแต่ละปีอยู่แล้ว และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางกรมชลประทานกำหนด ซึ่งแหล่งน้ำหลักในปัจจุบันของ อีสท์ วอเตอร์ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำบางพระ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำระยอง และแหล่งน้ำเอกชน รวมถึงยังมีแหล่งน้ำสำรองที่มีไว้เพื่อเสริมความมั่นคงของแหล่งน้ำหลัก ได้แก่ สระสำรองน้ำสำนึก บก สระสำรองน้ำจะเข้เกราะ สระสำรองน้ำดิบทับมา รวมถึงมีการดำเนินการวางท่อส่งน้ำดิบหลักคลองหลวง-ชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ชลบุรีอีกด้วย นายเชิดชาย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีผู้ประกอบการเพิ่ม ก็ไม่ได้หวั่น เนื่องจากเป็นเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมสู้ และยังมียึดมั่นคำเดิมคือเห็นความสำคัญของผู้ใช้น้ำเป็นหลัก รวมถึงการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2567 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำสายหลักทดแทน ท่อส่งน้ำเดิม ทั้ง 3 โครงการ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้ หากก่อสร้างแล้วเสร็จท่อส่งน้ำสายหลักจะเชื่อมโยงแหล่งน้ำหลักในภาคตะวันออก ความยาว 526 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือระยอง ชลบุรี และจะเข้เกราะ ซึ่งจะส่งผลให้อีสท์ วอเตอร์ ยังคงเป็นผู้นำในการบริการจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกต่อไป โดยโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำสายหลัก 3 โครงการ ประกอบไปด้วย

1. โครงการท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล - หนองค้อ - แหลมฉบัง ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี สามารถรองรับการส่งน้ำได้ 350,000 ลบต่อวัน มากกว่าเดิม ทำให้ส่งน้ำไปในพื้นที่ชลบุรี ได้อย่างเพียงพอ เพื่อรองรับความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือในกรณีเกิดภัยแล้ง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ความยาวกว่า 571 กิโลเมตร โดยเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำสายหลักประแสร์ - หนองปลาไหลเดิมของอีสท์ วอเตอร์

2. โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบคลองหลวง จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำ คลองหลวงรัชชโลทรมายังอ่างเก็บน้ำหนองค้อ แทน การผันน้ำผ่านคลองพานทอง ความยาวกว่า 49 กิโลเมตร โดย เชื่อมต่อจากท่อส่งน้ำสายหลักปลวกแดง-ปอวิน

3. โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบมาบตาพุด-สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพิ่มศักยภาพในการส่งน้ำให้แก่ภาคอุปโภค บริโภค และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ความยาวกว่า 27 กิโลเมตร โดยเชื่อมต่อระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-มาบ ตาพุด เส้นที่ 2

ตลอด 31 ปีที่ผ่านมา อีสท์ วอเตอร์ มีแผนเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้างเสถียรภาพของระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำมูลค่ามากกว่า 22,000 ล้านบาท เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด ทำให้ อีสท์ วอเตอร์ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม พื้นที่อีอีซี ลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในสภาวะภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น้ำใน ระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ

อีสท์ วอเตอร์ เน้นการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส บริษัทภิบาล และ ความยั่งยืน รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเดินทางก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้าง ความมั่นคงด้านน้ำอย่างเต็มที่ เพิ่มศักยภาพโครงข่ายท่อส่งน้ำ รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนต่อไป



กรมชลฯ รุกช่วยพี่น้องชาวปัตตานี เผ่าละวัง สถานการณ์อุทกภัยใกล้ขีด



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 18:54 Site Value: 60,000 PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ รุกช่วยพี่น้องชาวปัตตานี เผ่าระวังสถานการณ์อุทกภัยใกล้ขีด

วันที่ 28 ธ.ค.66 กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 เกาะติตสถานการณ์อุทกภัย จ.ปัตตานี เผ่าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อาทิ



- นำรถแบคโฮ เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืช บริเวณคลองระบายน้ำ D9 ในเขตพื้นที่บ้านยาบีใต้ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คลอง D8
- ระดมเจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายอุดต่อลอด บริเวณคลองระบายน้ำ D8 เพื่อป้องกันมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 18:54

Site Value: 60,000

PRValue (x3)

180,000

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ รุกช่วยพี่น้องชาวปัตตานี เผชิญวังสถานการณ์อุทกภัยใกล้ขีด



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 18:54 Site Value: 60,000 PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ รุกช่วยพี่น้องชาวปัตตานี เผ่าระวังสถานการณ์อุทกภัยใกล้ขีด



ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะยังคงเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียม เครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล และร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ > เทคโนโลยี การศึกษา ทั่วไป เกษตร

คอลัมน์ > กทม. ยานยนต์ อวกาศ สหกรณ์บันเทิง สตรี วิทยาศาสตร์ ท้องเที่ยว วัฒนธรรม ศาสนา-ความเชื่อ พระเครื่อง คุณภาพชีวิต รอบบ้านรอบเมือง

กยท.รุดลงพื้นที่น้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยพร้อมเร่งเยียวยาชาวสวนยางหลังน้ำลด

๒๘ ธันวาคม 2566 19:00 น. | สยามรัฐออนไลน์ | ภูมิภาค



วันที่ 28 ธ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทนต์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงพื้นที่ติดตามร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส ไม่ทอดทิ้งพี่น้องชาวสวนยาง พร้อมเข้าตรวจสอบความเสียหายและเยียวยาหลังน้ำลด



โดย นายสุทนต์ กล่าวว่า ผู้ว่าการ กยท. ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวสวนยาง และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ตามข้อสั่งการของ รมว.เกษตรฯ ที่เน้นย้ำให้ กยท. เข้าดูแลชาวสวนยางและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ เบื้องต้น กยท. เร่งแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด เข้ารับฟังปัญหา และความต้องการของผู้ประสบภัย ซึ่งในพื้นที่ จ.นราธิวาส มีความต้องการในเรื่องอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่มไปจนถึงชุดเครื่องนอน ซึ่ง กยท. ได้รับข้อสั่งการจากรมว.เกษตรฯให้นำหมอนยางพารามอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อทดแทนของเดิมที่เสียหาย ทั้งนี้ กยท.จะเร่งดำเนินการจัดหาและส่งมอบให้โดยเร็วต่อไป

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 07:52

Site Value: 60,000

PRValue (x3)

180,000

หัวข้อข่าว: กยท. รุดลงพื้นที่น้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยพร้อมเร่งเยียวยาชาวสวนยางหลังน้ำลด



ทั้งนี้ นายสุทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว หลังสถานการณ์น้ำลด กลับสู่ภาวะปกติแล้ว พนักงานของ กยท. ในพื้นที่จะเร่งเข้าสำรวจความเสียหายของพื้นที่สวนยางโดยเร็ว เพื่อจัดสรรเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. โดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบภัยจนเสียหายสวน ซึ่งเป็นเงินสวัสดิการจากกองทุนพัฒนาางพารา มาตรา 49(5)

สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ เลขที่บัญชี 058-0-37995-7 ชื่อบัญชี กยท.เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 07:52

Site Value: 60,000

PRValue (x3)

180,000

หัวข้อข่าว: กยท.รุดลงพื้นที่น้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยพร้อมเร่งเยียวยาชาวสวนยางหลังน้ำลด





📅 29 ธ.ค. 2566 15:31 น.

รมว.เกษตรฯ เยี่ยมชานราษฎรถูกน้ำท่วม จัดทุก มาตรการจัดการน้ำ และเร่งเยียวยาเกษตรกร

"ธรรมนัส" ห่วงชวชนราชวถุน้ำท่วมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ อ.สุโขงโก-ลก และ อ.ระแงะ จดัทุกมตรการจัการน้ำระยะสั้น และระยะยาวเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายเร็วที่สุด รวมทั้งเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

วานนี้ (28 ธ.ค.66) ที่ผ่านมา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.สุโขงโก-ลก อ.สุโขงโก-ลก จำนวน 500 ชุด ในพื้นที่ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จำนวน 500 ชุด และในพื้นที่ ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จำนวน 300 ชุด รวม 1,300 ชุด หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงปัจจุบัน จนเกิดปริมาณน้ำสะสม ทำให้เกิดอุทกภัยฉับพลัน ส่งผลทำให้พื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนเกิดน้ำท่วมขัง และยังมีถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูง ถนนบางสายยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร และเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ร่วมกับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวเพื่อผลิตข้าวกล่องและมอบน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และสนับสนุนหญ้าแห้งเสบียงอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น



ในส่วนของการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 66) ระดับน้ำในแม่น้ำและลำคลองแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งแล้ว แต่กรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และยังคงเร่งสูบน้ำระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบ ให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในช่วงปีใหม่นี้



สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี ครบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล สำนวจความเสียหายด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 66) แบ่งเป็น

ด้านพืช พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส เกษตรกร 15,524 ราย พื้นที่ 29,722 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,603 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 2,949 ไร่ ไม้ผลไม้นิตนและอื่น ๆ 16,170 ไร่ อยู่ระหว่าง สํารวจความเสียหาย



ด้านประมง พื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา และ นราธิวาส เกษตรกร 1,420 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 548 ไร่ กระชัง 4,723 ตร.ม. อยู่ระหว่างสํารวจความเสียหาย

ด้านปศุสัตว์ พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส เกษตรกร
13,443 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 181,655 ตัว แบ่งเป็น โค 17,181 ตัว
กระบือ 611 ตัว สุกร 4,849 ตัว แพะ/แกะ 7,278 ตัว สัตว์ปีก 151,736 ตัว
แปลงหญ้า 7,164 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย





ธรรมนัส-สภาอุตสาหกรรมร่วมจัดตั้งกรอ.เกษตรฯ พัฒนาด้านเกษตรให้บรรลุเป้าหมาย

'ธรรมนัส'-สภาอุตสาหกรรมร่วมจัดตั้งกรอ.เกษตรฯ พัฒนาด้านเกษตรให้บรรลุเป้าหมาย

วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

Tag: **ธรรมนัส** **ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า** **รมว.เกษตรและสหกรณ์**



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมระหว่าง กระทรวงเกษตรฯ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยนายเกรียงไกร เอีจริญกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อหารือแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านการเกษตร (กรอ.เกษตรฯ) ซึ่งนอกจากการจัดตั้ง กรอ.เกษตรฯ แล้ว ได้หารือในประเด็นการส่งเสริมอาชีพให้แรงงานเกษตรที่เดินทางกลับจากอิสราเอล โดยมีการลงนามทำ MOU ร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตร สู่การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาแรงงานให้พร้อมเข้าสู่การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมเกษตร หรือการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ มีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือ โดยเสนอ 4 แนวทาง ยกกระดับภาคการเกษตร ได้แก่ 1.ยกระดับวัตถุดิบการเกษตร ใช้มาตรฐาน GAP สร้างผู้ตรวจประเมินในระบบ Supplier Audit รับรองไม่ضرธุรกิจ TFCC 2.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมเทคโนโลยีการสกัด เพิ่มมูลค่ากลุ่มสุขภาพและความงาม เชื่อมโยงความต้องการด้วยโครงการ SAI (Smart Agriculture Industry) 3.การบริหารจัดการน้ำและการนำวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ในแนวทาง Circular Economy และ 4.การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร โดยกำหนดมาตรฐานการปลูกสวนพืชเศรษฐกิจให้สามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิต ส่งเสริมการใช้ Bio control, bio fertilization กำหนดมาตรฐานการปลูกไม้พื้นเมืองดูดซับคาร์บอน

ในหลวงทรงห่วง น้ำท่วมตามชาน บัตตานีอ่วมหนัก

ปัตตานี ● ผบ.ตร.เผยในหลวงทรงห่วงโยธาธิการมณฑลน้ำท่วมได้ ทุกอย่างอยู่ในพระเนตรพระกรรณ “เศรษฐกิจ” สั่ง มท.-กษ.-สธ.-หน่วยงานมั่นคงเร่งช่วยเหลือ ยันพร้อมเยียวยา ตอนนี้มีมอบเงินช่วยเหลือแล้ว 40 ล้านบาท “ปัตตานี” ยังอ่วมหนัก เทศบาลเมืองติดธงแดงพริบ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยัง ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของยังชีพแก่ข้าราชการ ตำรวจ และครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ขณะเดียวกันได้มอบเงินยังชีพ และข้าวกล่องปรุงสดจากรถครัวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นมาอย่างต่อเนื่อง และแม้ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา ผ่นจะได้หยุดตกแล้ว ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรีลดระดับลง แต่ยังคงต้องมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด

“ทุกอย่างอยู่ในพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอด พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเดินทางมามอบเงินยังชีพตั้งแต่แรก และให้กำลังพลจิตอาสาเข้ามาดูแลประชาชน” พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ระบุ

ขณะที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทวีตข้อความผ่าน X ถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายแดนใต้ว่า

อ่านต่อหน้า 16

ในหลวงทรงห่วง

ขณะนี้มวลน้ำไหลไปจังหวัดปัตตานี ทำให้

จังหวัดมีน้ำท่วมสูง ย้ำให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานความมั่นคง ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน ทั้งอาหาร น้ำ ของใช้จำเป็น และยา “หลังจากน้ำลดประชาชนทุกคนที่ประสบภัย จะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูทันที โดยกองทุนผู้ประสบภัย สำนักงานฯ ที่จะดำเนินการตามระเบียบ ซึ่งเบื้องต้นใช้เงินมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยการมอบเงินยังชีพไปแล้วกว่า 40 ล้านบาท”

ด้าน น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้กำชับให้บุคลากรทางการแพทย์ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งการรักษาพยาบาล ดูแลในศูนย์อพยพให้พักอาศัยชั่วคราว พร้อมแสดงความเห็นใจและสงสารกำลังใจถึงบุคลากร สอ.ในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก ซึ่งกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้รายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ว่า ขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มลดลงทุกจังหวัด มีรายงานผู้เสียชีวิตสะสม 12 ราย แบ่งเป็น นราธิวาส 8 ราย ยะลา 3 ราย และปัตตานี 1 ราย

น.ส.ตรีชฎากล่าวว่า สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 34 แห่ง อยู่ใน นราธิวาส 11 แห่ง ยะลา 12 แห่ง ปัตตานี 11 แห่ง แบ่งเป็น รพ. 2 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) 1 แห่ง รพ.สต. 31 แห่ง จำนวนนี้เปิดบริการปกติ 7 แห่ง เปิดบริการบางส่วน 1 แห่ง ปิดบริการ 26 แห่ง ได้แก่ สสอ.ยะลา 1 แห่ง รพ.สต. 25 แห่ง (ยะลา 11 แห่ง นราธิวาส 4 แห่ง และปัตตานี 10 แห่ง) ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่วนกลางได้สนับสนุนยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 รายการ จำนวน 4,200 ชุด ชุดยาแพทย์แผนไทย 372 ชุด จัดส่งแล้ว 1,200 ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการ 3,372 ชุด ให้การดูแลประชาชนในศูนย์อพยพที่เพิ่มเพิ่มขึ้น รองรับได้ 6,881 คน แบ่งเป็นนราธิวาสเปิด 30 แห่ง รองรับ 2,608 คน ยะลาเปิด 3 แห่ง รองรับ 1,531 คน สงขลาเปิด 1 แห่ง รองรับ 186 คน และปัตตานีเปิด 9 แห่ง รองรับ 2,556 คน ซึ่งได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังโรคระบาดในศูนย์ผู้ประสบภัยด้วย

ด้าน พล.ต.ท.พงษ์เกียรติ มนปรัตติ ผบ.ตชด. และ พล.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบ.ตชด. ตรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 รักษาราชการ

แทนผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ได้บินสำรวจสภาพพื้นที่ทั้งใน จ.สงขลา และต่อเนื่องไปยังในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด โดยในส่วนของ อ.หาดใหญ่ ทั้งในตัวเมืองและพื้นที่รอบนอกยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำ แม้ว่าสภาพอากาศในพื้นที่ จ.สงขลาในขณะนี้ต้องเผชิญกับพายุที่ตกลงมา แต่สภาพน้ำในคลองสายหลักเช่นคลองอู่ตะเภา ที่ไหลผ่านเมืองหาดใหญ่ และคลองระบายน้ำ ร.1 ยังอยู่ในภาวะปกติ

ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ จ.ปัตตานียังคงวิกฤต หลังน้ำจากแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรี ไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องขยายวงกว้างขึ้นอีก ล่าสุดในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี ระดับน้ำสูงชันอย่างรวดเร็ว เข้าท่วมถนนย่านเศรษฐกิจภายในตัวเมืองปัตตานีเกือบทุกสาย โดยเฉพาะ ถ.หนองจิก ซึ่งเป็นถนนสายเข้าเมืองปัตตานี เป็นที่ตั้งของโรงแรมและห้างสรรพสินค้า ระดับน้ำสูงกว่า 50 เซนติเมตร ในขณะที่เทศบาลเมืองปัตตานีนำธงแดงมาติดตั้งไว้ที่สะพานเขษานูชิต และใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากถนนอย่างเร่งด่วน โดยนำเครื่องสูบน้ำจำนวน 66 ตัวติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ รอบตัวเมืองปัตตานีเพื่อเร่งระบายน้ำ เตรียมรับมือระดับน้ำที่คาดว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศให้หาระวังอย่างใกล้ชิด และเตือนบุตรหลานไม่ให้ออกมาเล่นน้ำช่วงนี้ เนื่องจากกระแสแรงและเขี้ยวกรากอาจเป็นอันตรายได้ สำหรับในตัวเมืองปัตตานี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 ตำบล รวม 14 หมู่บ้าน 1,767 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6,603 ราย

ส่วนที่ อ.รามัน จ.ยะลา หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงหลงเหลือไว้ซึ่งเศษซากปรักหักพังความเสียหาย ชาวบ้านในพื้นที่ ต.อาซ่องเผยว่า ในวันที่น้ำพัดเข้ามาเป็นเวลาที่รวดเร็วมาก ไม่สามารถขนของหนีออกมาได้ทัน ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้าน เอกสารราชการ ตลอดจนเสื้อผ้าหรือสิ่งของมีค่า ดีใจที่ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชาวบ้านใกล้เคียงนำอาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่มเข้ามาแจกจ่าย ซึ่งขณะนี้ยังขาดสิ่งสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปา หรือระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มีเพียงแสงสว่างจากเสาไฟสาธารณะริมถนนที่ช่วยให้มองเห็นได้ในยามค่ำคืน รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านและยารักษาโรคก็ขาดแคลน



กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเปิดขบวนรถไฟข้ามพรมแดน "ไทย-ลาว-จีน"

📅 29 ธันวาคม 2566

แชร์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดขบวนรถไฟข้ามพรมแดนบนเส้นทาง New Land-Sea Corridor ขนส่งสินค้าเกี่ยวประวัติศาสตร์ "ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-นครลงซิง สาธารณรัฐประชาชนจีน"

ตามโครงการ New Land-Sea Corridor ของรัฐบาลจีน เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งทางรางระหว่างประเทศในทวีปยุโรป จีน ลาว ไทย และอาเซียน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายประเทศไทย พร้อมด้วยคุณชาญศักดิ์ ชมชื่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท Global Multimodal Logistics จำกัด (GML) และ Mr. Phillip Zhu บริษัท Pan-Asia Silk Road จำกัด พลเอกธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และคุณวุฒิ เร่งประดุงทอง นายด่านศุลกากรและรักษาการณผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย เป็นสักขีพยานในพิธีการปล่อยขบวนรถไฟขบวนพิเศษสายประวัติศาสตร์โดยเป็นสินค้าเกษตร ได้แก่ ลำไยแห้งอบเป็นสินค้านำร่องอย่างเป็นทางการครั้งแรก



โครงการนี้มีนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นศูนย์กลางการขนส่ง สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยในการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไปทั่วโลก เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ยกกระดับสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ในเวลาเดียวกัน ที่สถานีรถไฟมณฑลนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีพิธีการปล่อยรถขนส่งสินค้าจีน โดยคุณเจิ้ง เซียงตง รองนายกรัฐมนตรีเทศบาลนครฉงชิ่ง ในฐานะประธานฝ่ายมณฑลนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคุณฉุนฉวี นิมยี่สุน รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู คุณชาย เลมสุธิ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศจีน และคุณหวัง อวี๋ผวย ประธาน New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd. ในฐานะสักขีพยานฝ่ายจีนก็ได้ร่วมกันปล่อยตู้สินค้าจีน ได้แก่ สินค้าโซเดียมซัลเฟต เพื่อนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยคาดว่ารถไฟทั้งสองขบวนจะวิ่งสวนกันระหว่างการเดินทางของทั้งสองประเทศ



การปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าทั้งสองขบวนนี้ ถือเป็น การสร้างประวัติศาสตร์ทางการค้าของ ทั้ง 2 ประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการในการขนส่งสินค้าทางราง โดยจะใช้เวลาเดินทาง ทั้ง สองขบวน ไม่เกิน 4 วัน และหลังจากการทำพิธีปล่อยสินค้าทั้งสองขบวนในวันนี้แล้ว ทั้ง 2 ฝ่าย ก็ จะร่วมกันจัดการขนส่งสินค้าของ ทั้ง 2 ประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าของ แต่ละประเทศเป็นหลัก โดยบริษัท PAS จะจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ทั้งแบบธรรมดาและแบบตู้ ทำความเย็นไว้พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับบริการขนส่งสินค้า ทางรางระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปัจจุบัน บริษัท PAS ได้จัดบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าทางรางรวม 4 เส้นทาง ประกอบด้วย สถานีรถไฟมาบตาพุด- มหานครเจ็ท สถานีรถไฟมาบตาพุด-มหานครฉงชิ่ง สถานีรถไฟ มาบตาพุด- มหานครกวางโจว และสถานีรถไฟมาบตาพุด- เมืองเจ็ทโจว โดยขนส่งสินค้าเกษตร เป็นผลไม้ไทย อาทิเช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย มะพร้าว และสินค้าประเภทอาหารทะเลแช่แข็ง รวมทั้งกำลังจะขยายตลาดการส่งออกไก่แช่แข็งไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนทางตะวันตกของ สาธารณรัฐประชาชนจีนในต้นปีพ.ศ. 2567 ด้วยเช่นกัน ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลไทย นำโดย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทนการค้าไทย

การขนส่งสินค้าทางระบบรางระหว่างประเทศไทย ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็น มิติใหม่ในการขนส่งสินค้าที่รัฐบาลทั้ง 3 ประเทศให้ความสำคัญอย่างมาก เป็นการให้ความสำคัญ ในฐานะโครงการเส้นทาง One belt one road ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางรางไปสู่กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย และสิงคโปร์ ต่อไป โดยการขนส่งทางรางถือว่าการขนส่งที่รวดเร็ว ประหยัดและ ปลอดภัยมากที่สุดถ้าเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นๆ

NATION

หน้าแรก ข่าว ▾ การเมือง เศรษฐกิจ ▾ รักชโยก ไลฟ์สไตล์ ▾

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดขบวนรถไฟข้ามพรมแดนบนเส้นทาง New Land-Sea Corridor



📅 30 ธันวาคม 2566



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดขบวนรถไฟข้ามพรมแดนบนเส้นทาง New Land-Sea Corridor ขนส่งสินค้าเที่ยวประวัติศาสตร์ "ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน" ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท Global Multimodal Logistics จำกัด (GML) และบริษัท Pan-Asia Silk Road จำกัด (PAS)

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายประเทศไทย ร่วมด้วยคุณชาญศักดิ์ ชมชื่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท Global Multimodal Logistics จำกัด (GML) และ Mr. Phillip Zhu บริษัท Pan-Asia Silk Road จำกัด หรือ PAS พลเอกธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และคุณวุฒิ เร่งประคองทอง นายด่านศุลกากรและรักษาการณ์ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีการปล่อยขบวนรถไฟขบวนพิเศษสายประวัติศาสตร์โดยเป็นสินค้าเกษตร ได้แก่ ลำไยแห้งอบเป็นสินค้านำร่องอย่างเป็นทางการครั้งแรก ตามโครงการ New Land-Sea Corridor ของรัฐบาลจีน เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งทางรางระหว่างประเทศในทวีปยุโรป จีน ลาว ไทย และอาเซียน โดยโครงการนี้มีนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นศูนย์กลางการขนส่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยในการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไปทั่วโลก เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ยกกระดับสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 14:47

Site Value: 60,000

PRValue (x3)

180,000

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดขบวนรถไฟข้ามพรมแดนบนเส้นทาง New Land-Sea Corridor







และในเวลาเดียวกัน ที่สถานีรถไฟมณฑลนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีพิธีการปล่อยรถขนส่งสินค้าจีน โดย คุณเจิ้ง เชียงตง รองนายกรัฐมนตรีเทศบาลนครฉงชิ่ง ในฐานะประธานฝ่ายมณฑลนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคุณณัฐศิริ นิมย์สุน รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ นครเฉิงตู คุณชาย เลมสุธี ที่ปรึกษาการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศจีน และ คุณหวัง อวี๋ผุย ประธาน New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd. ในฐานะสักขีพยานฝ่ายจีน ก็ได้ร่วมกันปล่อยตู้สินค้าจีน ได้แก่ สินค้าโซเดียมซัลเฟต เพื่อนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยคาดว่าจะรถไฟทั้งสองขบวนจะวิ่งสวนกันระหว่างการเดินทางของทั้งสองประเทศ



การปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าทั้งสองขบวนนี้ ถือได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ทางการค้าขายสินค้าของทั้ง 2 ประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการในการขนส่งสินค้าทางราง โดยจะใช้เวลาเดินทางทั้งสองขบวน ไม่เกิน 4 วัน และหลังจากการทำพิธีปล่อยสินค้าทั้งสองขบวนในวันนี้แล้ว ทั้ง 2 ฝ่ายก็จะร่วมกันจัดการขนส่งสินค้าของทั้ง 2 ประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าของแต่ละประเทศเป็นหลัก โดยบริษัท PAS จะจัดเตรียมผู้คอนเนกเตอร์ทั้งแบบธรรมดาและแบบตู้ทำความเย็นไว้พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับบริการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน



บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 14:47

Site Value: 60,000

PRValue (x3)

180,000

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดขบวนรถไฟข้ามพรมแดนบนเส้นทาง New Land-Sea Corridor



ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัท PAS ได้จัดบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าทางรางรวม 4 เส้นทาง ประกอบด้วย สถานีรถไฟมาบตาพุด- มหานครเจ็ทสู สถานีรถไฟมาบตาพุด-มหานครธงชัย สถานีรถไฟมาบตาพุด- มหานครกวางโจว และสถานีรถไฟมาบตาพุด- เมืองเจ็ทสู โดยขนส่งสินค้าเกษตรเป็นผลไม้ไทย อาทิเช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย มะพร้าว และสินค้าประเภทอาหารทะเลแช่แข็ง รวมทั้งกำลังจะขยาย ตลาดการส่งออกไก่แช่แข็งไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนทางตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ต้นปีพ.ศ. 2567 ด้วยเช่นกัน ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลไทย นำโดย กระทรวงพาณิชย์กระทรวง เกษตรและสหกรณ์และผู้แทนการค้าไทย



การขนส่งสินค้าทางระบบรางระหว่างประเทศไทย ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นมิติใหม่ในการขนส่งสินค้าที่รัฐบาลทั้ง 3 ประเทศให้ความสำคัญอย่างมาก เป็นการให้ความสำคัญในฐานะโครงการเส้นทาง One belt one road ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศทางรางไปสู่กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย และสิงคโปร์ ต่ไป โดยการขนส่งทางรางถือว่าการขนส่งที่รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัยมากที่สุดถ้าเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นๆ





"รัฐบาล" เผยปี 67 "กระทรวงเกษตรฯ" เดินหน้า ผลักดันโครงการยุวชนเกษตรรุ่นใหม่

โพสต์ แชร์ Share

🕒 30 ธันวาคม 2566 08:37 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 เกษตร



วันนี้ 30 ธันวาคม 2566 นางรัตเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในปี 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียม จัดโครงการยุวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ โดยเบื้องต้น มีการประสานงานกับ 6 สถาบันอุดมศึกษาไว้แล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มที่ที่บ้านเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว และกลุ่มอาสาสมัคร โดยจะมุ่งเน้นให้ความรู้และการสนับสนุนให้ตรงจุดสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันสำหรับทั้ง 2 กลุ่มนี้ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันดำเนินการ รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพื้นที่จริงที่บ้านของตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้มีการเลี้ยงวัวเพิ่ม รวมถึงการมอบพันธุ์วัวให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถนำไปสร้างผลผลิตและรายได้เพิ่มให้กับตนเอง

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพและพื้นที่ของตนเอง และความต้องการของตลาด โดยใช้กระบวนการของยุวชนเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นต้นแบบในการทำการเกษตรต่อไปอย่างยั่งยืน

"แนวความคิดของการเริ่มทำโครงการยุวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ นั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย ต้องการริเริ่มให้คนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตรที่เป็นเกษตรยุคใหม่ เพื่อเป็นการดูแลอนุรักษ์อาชีพเกษตรกรไว้ ให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าการทำการเกษตรเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ และอีกทั้งยังเป็นการดึงพลังของคนรุ่นใหม่มาช่วยส่งเสริมให้การทำการเกษตรกรรมสามารถทำผลผลิตได้มากขึ้น สร้างรายได้ให้มากขึ้นอีกด้วย" รัตเกล้ากล่าว

ย้อนรอยวิกฤตหมูเถื่อน เกษตรฯล้นล่างบางให้สิ้นซาก



พิเศษ รายงาน

ปี 2562 เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ในเอเชียและเพื่อนบ้านของไทย เป็นโรคที่สามารถแพร่ไปในหมู่มุขกรบ้านและสุกรป่า มีการระบาดอย่างหนักช่วงปี 2563-2564 จนรัฐบาลสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศล้างบาง ASF สกัด

ไม่ให้เข้ามาในเมืองไทยวันกระทบสุกรในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย โดยคณะรัฐมนตรี (กรม.) ตั้งงบหลายพันล้านบาท และยกระดับหมูเป็นวาระแห่งชาติ

มีข่าวลือหนาหูว่าในไทยมีการระบาดของ ASF ในช่วงเดียวกับการระบาดของโควิด-19 คือ ปี 2563-65 รัฐบาลขณะนั้นออกมาปฏิเสธ

แต่เรื่อง “หมู” ไม่หมูอย่างที่คิด ปัญหาทุกอย่างที่ไม่ได้รับการแก้ไข สะท้อนให้เห็นจากราคาหมู ราคาหมูปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 160-170 บาท/ก.ก. แต่มาถึงปลายปี ราคาหมูพุ่งพรวด ไปอยู่ที่ 200 บาท/ก.ก. และทำท่าจะทะลุสูงขึ้นไปอีก พล.อ.ประยุทธ์ต้องสั่งให้หาสาเหตุและช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกินหมูแพง

โรค ASF เป็นการระบาดของไวรัสชนิดหนึ่งในหมู เมื่อหมูตัวไหน หรือฟาร์มไหนเป็น มันจะระบาดอย่างรวดเร็ว โดย “หมู” จะตายเฉียบพลัน ซึ่งหากหมูป่วยแล้วตายจะต้องทำลายทั้งฟาร์มเพื่อไม่ให้เกิดการระบาด ช่วงนั้นหมูจึงป่วย

ตายไปกว่าครึ่ง เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูออกมาระบุ ณ ปี 2564 อุตสาหกรรมหมูเสียหายกว่า 5 หมื่นล้านบาท

ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 20% ของผู้เลี้ยงหมูในเมืองไทย ล้มหายตายจากจำนวนมาก หลายรายแทบสิ้นเนื้อประดาตัว

และในวิกฤตทำให้มีแก๊งลอบนำเข้าหมูเถื่อนฉวยโอกาสนำหมูราคาถูกเข้ามาขายในเมืองไทย ซึ่งมีการร้องเรียนเข้ามาตลอด

แม้ก่อนหน้านั้นกรมปศุสัตว์มีการป้องกันและปราบปรามการลักลอบการนำเข้าหมูเถื่อนในทุกช่องทาง ตั้งแต่ด่านท่าเรือ มีการตรวจสอบเอกสารอย่างเข้มข้นขึ้น มีการเปิดตู้สินค้าเพื่อตรวจสอบไม่ให้มีหมูปลอมปนเข้ามา และยังมี การสุ่มตรวจห้องเย็น โดยเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ แต่การจับกุมหรือสกัดหมูเถื่อนเกิดขึ้นไม่มากพอที่จะทำลายหมูเถื่อนที่ทะลักเข้าไทยจำนวนมาก

ครั้นมาถึงรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เข้ามารับตำแหน่งไม่ถึง 3 เดือนทุกอย่างชัดเจนขึ้นว่าขณะนี้ม็อบขบวนการนำเข้าหมูเถื่อน หรือหมูกล่องเข้ามาจำหน่ายที่ไทยเป็นจำนวนมาก กรมปศุสัตว์มีการตรวจจับมาตลอด มีการร้องเรียนจากสมาคมผู้เลี้ยงหมูมีออกมาต่อเนื่องขอให้รัฐบาลจัดการหมูเถื่อน เพราะเป็นตัวการทำลายอุตสาหกรรมหมูในเมืองไทย

นายกฯ สั่งการไปยังกรมว.ยุติธรรม ซึ่งกำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งปราบปรามหมูเถื่อนให้สิ้นซาก และต้องสาวไปถึงตัวการใหญ่ ให้แนวทางการแก้ปัญหาหมูเถื่อน

โดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ สาบปัญหาที่หมักหมมมา 3-5 ปีแล้ว มีการทำลายแก๊งหมูเถื่อนแล้ว และอยู่ในขั้นตอนที่จะสาวมาถึงรายใหญ่

ขอให้ดูต่อไป ความตั้งใจของรัฐบาลต้องการให้ภายใน 6 เดือนข้างหน้า ได้เห็นราคาหมูเกษตรกรดีขึ้น จึงเน้นย้ำอย่าเอาตัวเล็ก ๆ ให้จับตัวใหญ่ จะได้จบ ไม่อย่างนั้น พอปราบได้ไม่นาน เดี่ยว 6 เดือนก็เกิดมาใหม่อีก

คำสั่งนายกฯ ส่งผลให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เคียงรับทันที สั่งตั้งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ ป้องกันและปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ และสินค้าประมง ผิดกฎหมาย หรือทีม “ฉก.พญานาคราช” เพื่อร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่สารวัตรปศุสัตว์ สารวัตรประมง และสารวัตรเกษตร ในการเร่งรัด

ตรวจสอบ ติดตาม และจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรแบบผิดกฎหมาย ยังมีการบูรณาการร่วมกับ ปปง.ในการเข้ายึดทรัพย์ และสำนักงานอัยการสูงสุด ในการดำเนินคดีทางกฎหมาย เพื่อคัดถอนขบวนการดังกล่าวให้สิ้นซาก

กลุ่มผู้กระทำความผิดได้ซัดทอดไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องอื่น ทั้งผู้นำเข้า เอกชน

ข้าราชการ และนักการเมือง ซึ่งดีเอสไอได้ส่งสรุปสำนวนถึงป.ป.ช. ส่วนเรื่องความผิดรายย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการทุกคดี

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจัง ทำงานเชิงรุก และห้องเย็นทั่วประเทศต้องมารายงานตัว ต้องเช็ดซีโร่ห้องเย็นทั้งหมด

โดยเมื่อ 8 ธ.ค.2566 ที่ผ่านมา พ.ต.ท.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีดีเอสไอ (รักษาการรองอธิบดีดีเอสไอ) แสดงความลับหน้าในการดำเนินการในคดีพิเศษ กรณีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีขอบด้วยกฎหมาย

ดีเอสไอได้แยกดำเนินการเป็น 2 ช่วง รวม 10 คดี คือ ช่วงที่ 1 คดีพิเศษที่ 59/2566 เป็นคดีเริ่มต้นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีมีกลุ่มนายทุน บริษัทดำเนินพิธีการศุลกากร หรือชิปปิง ร่วมกันลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ค้ายกต่างแดนเพื่อหลีกเลี่ยงอากร ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องด้วย

ช่วงที่ 2 เป็นการดำเนินคดีกับเอกชนที่เป็นบริษัทที่ปรากฏหลักฐานว่านำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีขอบด้วยกฎหมาย จำนวน 9 บริษัท ประกอบด้วยคดีพิเศษที่ 101-109/2566 ซึ่งมีการสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องทุกคดี พบหลักฐานน่าเชื่อว่ามีกรลักลอบนำเข้าซากสุกรอีกจำนวน 2,385 ตู้ ปริมาณ 59,625 ตัน

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีการขยายผลตรวจค้นและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุน ข้าราชการการเมือง และอดีตข้าราชการ การใช้มาตรการกึ่งกรองพยานแก่พยานรายสำคัญ การดำเนินการโดยใช้กฎหมาย ฟอกเงินดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด

โดย ร.อ.ธรรมนัสประกาศย้ำขอให้มั่นใจว่าการปราบหมูเถื่อน ภายใต้ “ฉก.นาคราช” จะไม่มีการไว้หน้าใคร

มั่นใจต้นปี 2567 สถานการณ์คลี่คลายแน่ กระทรวงเกษตรฯ จะคืน “หมูคุณภาพสู่ครัวไทย” ให้ได้

MATICHON ONLINE

เว็บไซต์ออนไลน์
วันที่อัปเดต: 31 ธันวาคม 2566

เรือประมง 1,200 ลำ เหย ธรรมชาติ สั่งเพิ่มวันทำประมง 1 ม.ค.-31 มี.ค. 67 เงินสะพัดพันล้าน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 10:03 น.

- Facebook
- Twitter
- LINE
- Copy Link



รับปีใหม่ 'ธรรมนัส' สั่งเพิ่มวันทำการประมง เป้า 9 วัน นำเรือ 1,200 ลำเข้าระบบ สร้างเม็ดเงินศก.กว่าพันล้าน

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า หลังการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเล ครั้งที่ 2/2566 โดยมีร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มวันทำการประมงให้กับเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากจำนวนวันทำการประมงไม่เพียงพอ จำนวน 1,200 ลำ ดังนี้

1. ฟังอ่าวไทย

- กลุ่มเครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำหน้าดิน จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม จำนวน 50 วัน
- กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลาผิวน้ำ จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม จำนวน 50 วัน
- กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลาเขตตึก จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม จำนวน 30 วัน

2. ฟังทะเลอันดามัน

- กลุ่มเครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำหน้าดิน จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม จำนวน 20 วัน
- กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลาผิวน้ำ จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม จำนวน 30 วัน
- กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลาเขตตึก จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม จำนวน 50 วัน

(โดยการจัดสรรวันทำการประมงเพิ่มเติมสำหรับเรือประมงแต่ละลำขึ้นอยู่กับจำนวนวันทำการประมงที่เหลืออยู่ของเรือประมงลำนั้น)

นายบัญชา กล่าวว่า บัดนี้ กรมประมงดำเนินการเพิ่มวันทำการประมงให้กับเรือประมงทั้ง 1,200 ลำดังกล่าวผ่านระบบการออกใบอนุญาตทำการประมง (E- License) ของเรือแต่ละลำจนเสร็จเรียบร้อย เมื่อเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ซึ่งระบบจะลิงก์ข้อมูลวันทำการประมงที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมกับระบบการแจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมง (FI) ทำให้ชาวประมงที่วันทำการประมงไม่เพียงพอสามารถออกไปทำการประมงได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการประมงปีนี้ แล้วจะมีการจัดสรรวันทำการประมงรอบใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง และนำทรัพยากรสัตว์น้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เพราะสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้กว่า 1,000 ล้านบาท

นายบัญชา กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ การจัดสรรการเพิ่มวันทำการประมงในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้หลักและข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งได้มีการหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งพี่น้องชาวประมง นักวิชาการภาคการศึกษา ฯลฯ โดยกรมประมง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จริงใจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาคการประมงไทย และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับวิถีความเป็นอยู่และอาชีพของพี่น้องชาวประมงที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ตามนโยบายของร.อ.ธรรมนัส

ท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอด และมองเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

แรงศึกษาโครงสร้างภาษียาสูบ แก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตร



ฤดูกาลปลูกยาสูบกลับมาอีกครั้ง แม้ปัญหาเก่ายังค้างคา แต่ชีวิตของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบกว่า 30,000 ครัวเรือนในไทยต้องเดินหน้าต่อไปในฐานะต้นน้ำของการผลิตใบยาสูบป้อนเข้าการยาสูบแห่งประเทศไทย แล้วอะไรคือทางรอดของเกษตรกรกร ผลพวงจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบ 2560 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน

ตลาดยาเส้นที่ราคาถูก เด็บโตแข่งหน้า เพราะมีช่องว่างด้านภาษี

ทางเลือกไหนคือทางออกของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบกว่า 30,000 ครัวเรือนทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพันธุ์เวอร์จิเนียในภาคเหนือที่มีโควตาการผลิตประมาณ 4 ล้านกว่ากิโลกรัม บนพื้นที่กว่า 15,000 ไร่ ที่ต้อง

แบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกว่า 12 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคารับซื้อจากการยาสูบไม่เพิ่มขึ้นแล้วกว่า 10 ปี หากยังคงไปต่อกับภาษีสรรพสามิตในรูปแบบผสมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 60 โดยคิดภาษีตามปริมาณ 1.25 บาทต่อมวน และภาษีตามมูลค่าแบบ 2 อัตรา ร้อยละ 25 ในกลุ่มราคาตั้งแต่ต่ำกว่า 72 บาทลงมา และร้อยละ 42 ในกลุ่มราคาสูงกว่า 72 บาท ก็คงต้องแบกรับภาวะทุนหายกำไรหดเช่นนี้ต่อไป

โครงสร้างภาษีที่ซับซ้อนยังมีข้อดีเพียงแต่ต้องปรับอัตราภาษีใหม่ ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกใช้ภาษีสรรพสามิตแบบเรียบง่าย ไม่ได้มีหลายชั้นแบบประเทศไทย โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเก็บภาษีบุหรี่ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตามปริมาณ ตามมูลค่า หรือแบบ

ผสม สอดคล้องกับคำแนะนำของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งกรมสรรพสามิตเองก็มีแนวคิดปรับโครงสร้างภาษีให้เหลือเพียงอัตราเดียวเพราะมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่กลับปล่อยให้ล่าช้า ทำให้ธุรกิจยาสูบต้องมุ่งลงมาแข่งขันกันในกลุ่มราคาถูกอย่างเดียวซ้ำรอยเดิมซึ่งแนวคิดนี้ก็อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่การยาสูบฯ ควรทำการศึกษาไปพร้อมกันอย่างไม่ปิดกั้น เพราะอาจนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหมดที่รวมถึงบุหรี่และยาเส้นได้

นายกิตติศักดิ์ ผาทอง ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ กล่าวว่า โครงการศึกษาภาษียาสูบใหม่ของการยาสูบแห่งประเทศไทยสอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการการการเงินการคลัง ในคณะกรรมการการการเงินการคลัง

สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ที่แนะนำให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพสามิต ให้เร่ง

ศึกษาโครงสร้างภาษียาสูบที่เหมาะสม และให้การยาสูบแห่งประเทศไทย หาทางเยียวยาชาวไร่ยาสูบอย่างยั่งยืนทั้งเรื่องต้นทุนปัจจัยการผลิต ราคารับซื้อใบยา

เกษตรกรชาวไร่ยาสูบเป็นสำคัญด้วย เพราะเมื่อโควตาการปลูกจะเพิ่มขึ้นมาบ้าง แต่ก็ไม่เคยกลับไปสู่จุดเดิมก่อนปี 60 อีกละ เราถูกลดโควตาการปลูกกว่าร้อยละ 50 มาหลายปีติดต่อกันแล้ว สูญเสียรายได้นับพันล้านบาท หวังว่าจะไม่มีการขึ้นภาษีบุหรี่ในช่วงนี้อีก และเร่งปราบปรามผลการศึกษานี้จะทำให้อัตราภาษีอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่สูงเกินไป บุหรี่เดือนให้ลดลงเพื่อลดการบริโภคสินค้าผิดกฎหมาย และเมื่อภาพรวมของอุตสาหกรรมดีขึ้นเกษตรกรจะได้มั่นใจว่าจะได้ราคารับซื้อใบยาที่เป็นธรรม สะท้อนความเป็นจริงของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และสามารถสนับสนุนอาชีพของเกษตรกรเพื่อให้อยู่รอดในระยะยาวได้”.



“ไม่ว่าการยาสูบฯ จะสนับสนุนทางเลือกไหนของการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ ก็ขอให้รัฐบาลคำนึงถึงปากท้องของ



กสอ. อวด One More Thai Craft Chocolate ช็อกโกแลตของดีคู่มือเมือง นครศรีฯ ตอกย้ำบทบาท “โกโก้” ในฐานะพืชเศรษฐกิจใหม่มูลค่าสูงของประเทศ

ภายหลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีนโยบาย เร่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมโกโก้ทั่วประเทศสู่การเป็นโกโก้ฮับเมืองไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ พร้อมต้นพื้นที่ภาคใต้ และชูจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่โกโก้ฮับ “นครศรีเมืองโกโก้” หลังเล็งเห็นศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยตั้งเป้าให้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง ที่จะสร้างเม็ดเงินให้ประเทศไทยจำนวนมหาศาลในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ได้ยกตัวอย่างผู้ประกอบการโกโก้ที่มีผลสำเร็จโดดเด่น สามารถสร้างชื่อเสียงและเม็ดเงินให้ชุมชนและจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมาก



ได้แก่ One More Thai craft chocolates ของดีคู่มือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีจุดเริ่มต้นจากการผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้สถานที่ประวัติศาสตร์วงการคราฟท์ช็อกโกแลตไทย

นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยว่า “One More Thai Craft Chocolate คือผู้ประกอบการตัวอย่างที่สามารถยกระดับโกโก้พืชท้องถิ่นของจังหวัด โดยได้ค้นคว้า หาคำความรู้เกี่ยวกับโกโก้ และกรรมวิธีในการผลิตโกโก้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้วยภูมิศาสตร์ของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีทั้งภูเขาลาดลง ไร่ไม้ และทะเล ทำให้แผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้การปลูกไม้ผลแต่ละชนิดแบบสวนผสมให้ผลผลิตดี รสชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะ “โกโก้” ที่มีรสชาติเข้มข้นและโดดเด่นจากความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลูกกัน นุช จิรายุณัฐ อัจฉริยะชจร ผู้ก่อตั้ง One More Thai Craft Chocolate เผยว่า

ในเชิงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ One More Thai Craft Chocolate มีการผลิตที่มีคุณภาพในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะคุณภาพการหมัก โดยก่อนที่จะนำเมล็ดโกโก้แห้งจากแต่ละรอบหมักมาคั่วบดทำช็อกโกแลตนั้น ได้มีการทำ Cutting Test เพื่อตรวจประเมินคุณภาพตามหลักสูตรที่เรียนโดยตรงกับ FCCI หรือ Find Cacao and Chocolate Institute



รวมถึงการสรรสร้างปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ดำเนินธุรกิจจนสามารถเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับกลุ่มคนรักโกโก้และผู้สนใจในการทำโกโก้เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อดูกรรมวิธีในการทำโกโก้ และซื้อสินค้าเป็นของฝากของที่ระลึก สำหรับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ One More Chocolate กลายเป็นของดีคู่มือเมืองนครที่มีจุดเริ่มต้นจากการผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ต่อยอดกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ และส่งต่อความสำเร็จไปสู่ชุมชน สามารถสร้างชื่อเสียงและยกระดับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้ “นอกเหนือจาก One More Thai craft chocolates แล้ว ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรโกโก้ที่มีศักยภาพอีกมาก โดยทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ได้เข้ามาช่วยสนับสนุน และได้ก่อตั้ง “คลัสเตอร์โกโก้” ขึ้น โดยเป็นโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม โดยปัจจุบัน มีสมาชิก



ที่เป็นเกษตรกรโกโก้จำนวน 24 ราย และผู้ประกอบการกลางน้ำและปลายน้ำอีกจำนวน 19 ราย/10 กิจการ มีแนวคิดในการพัฒนาโกโก้ในหลากหลายมิติ ทั้งการยกระดับเกษตรกรด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ การบริหารจัดการสวน เป็นต้น ซึ่งสมาชิกยังได้มีมติเลือกตนให้เป็นประธานคลัสเตอร์โกโก้ นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 อีกด้วย

โดย ณ ปัจจุบัน One More Thai Craft Chocolate นับเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการ Craft Chocolate ไทย ที่ร่วมยกระดับและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรโกโก้ของประเทศจากการเห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่น และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโกโก้ไทยให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

คึกคักประเพณีกินข้าวใหม่ชาวไทยภูเขา



เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานประเพณีกินข้าวใหม่ของชาวไทยภูเขา ภายใต้โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา โดยนายวีรศักดิ์ ทิชชัย หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา และคณะกล่าวให้การต้อนรับ โดยมี นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และชนเผ่าชาวไทยภูเขาบ้านป่าคาร่วมงาน

ด้วยกรมการข้าวได้ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และคณะสนับสนุน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการทำนาของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านโล๊ะโล๊ะ หมู่บ้านป่าหมาก และหมู่บ้านป่าคา ที่ประสบปัญหาทำการเพาะปลูกข้าวได้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี เนื่องจากสภาพพื้นที่ตั้งอยู่บนที่ราบภูเขาสูงมีความสูงจากระดับน้ำทะเล โดยมีกิจกรรมทดสอบพันธุ์ข้าว กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าว และกิจกรรมส่งเสริมประเพณีกินข้าวใหม่ของชาวไทยภูเขา ต่อมาได้ทดสอบหาชนิดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมให้ชาวไทยภูเขานำไปปลูกพบว่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง “เบ็อย่างเจ้อ” เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีกว่าสายพันธุ์ข้าวชนิดอื่น ๆ.

กรุงเทพธุรกิจ • คาดการณ์ตลาดเครื่องมือแพทย์ของไทย มีมูลค่ารวมกว่า 3.38 พันล้านดอลลาร์ หรือกว่าแสนล้านบาท ในปี 2570 เติบโตเฉลี่ย 8.1% ต่อปี ซึ่งตลาดไทยเป็นตลาดศักยภาพของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียน ทนทุนทรนต้อดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเติบโต เป็นโอกาสตลาดสมุนไพรและอาหารเสริม เน้นรัฐหนุนผู้ประกอบการสมุนไพรไทยเข้าถึงกระบวนการผลิตได้มาตรฐาน

จากแนวโน้มภาวะอัตราความดันโลหิตสูงและความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมา และสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้คนที่ต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองที่บ้านเพื่อหวังลดความเสี่ยง

นายชูเกียรติ คาโตะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านอุปกรณ์ดูแลสุขภาพระดับโลก และอุปกรณ์การตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้าน

ปี67ตลาดอาหารเสริม-สมุนไพรพุ่ง เทรนด์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมาแรง

เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการตรวจเช็คสุขภาพ กลุ่มผู้รักสุขภาพและกลุ่มครอบครัว ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ตรวจสุขภาพด้วยตัวเองที่บ้าน

ทั้งนี้ ข้อมูลสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยพบว่าตลาดเครื่องมือแพทย์ของโลกเติบโตเฉลี่ยปีละ 6.1% คาดว่าในปี 2570 จะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 7.44 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่ตลาดเครื่องมือแพทย์ของไทยคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 3.38 พันล้านดอลลาร์ หรือกว่าแสนล้านบาท ในปี 2570 มีอัตราเติบโตเฉลี่ย 8.1% ต่อปี (ปี 2562-2570) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาพรวมตลาดมีการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง

นางสาวอรุษา พรหมยานนท์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ สิงคโปร์ ระบุว่าตลาดไทย

นับว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนและมีประชากรถึง 70 ล้านคน อีกทั้งสนับสนุนโครงการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้คาดการณ์ว่าตลาด OTC หรือจุดขายผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ของไทยจะมีมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573

ด้านนายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JSP และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ทิศทางตลาดอุตสาหกรรมยาทั่วโลกในปี 2567 มีแนวโน้มจะปรับราคาขายขึ้นไปอย่างต่ำ 20% เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่นำมาเป็นส่วนผสมยาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยธุรกิจวัตถุดิบ

และสารปรุงแต่งยาทั่วโลกส่วนใหญ่มีศูนย์กลางอยู่ที่เอเชีย ซึ่งมีอินเดียและจีนเป็นผู้เล่นหลัก จีนและอินเดียครองส่วนแบ่งการตลาดสำหรับวัตถุดิบทางเภสัชกรรม 60% โดยมีลูกค้า 80% อยู่ในประเทศในสหภาพยุโรป

ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาขายในปี 2567 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้นมาจาก ปัจจัยหลัก 4 ด้าน ดังนี้

1. ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งรัสเซีย-ยูเครน, อิสรเอล-ฮามาส รวมถึงความขัดแย้งภายในประเทศในพื้นที่อื่นๆ เช่น หม่า ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ความต้องการยามีสุงขึ้น

2. ต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากปัจจัยความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆ ที่กระทบมาถึงราคาพลังงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตยามีต้นทุนในการขนส่งมากขึ้น ในปี 2565

3. สังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลก เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ความ

ต้องการยามีสุงขึ้น จากความต้องการที่มากขึ้นนี้ส่งผลให้ยาบางประเภทขาดตลาด และทำให้มีราคาสูงขึ้น

4. ต้นทุนการผลิตโดยรวมที่เพิ่มขึ้น เช่น

ค่าแรง และ เครื่องจักร

ดังนั้น เทรนด์ในการดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่ในปี 2567 จึงจะได้รับความนิยมมากขึ้นเช่น เทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยและการกินอาหารเป็นยา เป็นต้น ซึ่งเทรนด์เหล่านี้จะส่งผลดีต่อธุรกิจสมุนไพรและอาหารเสริม ซึ่งปัจจุบันไทยส่งออกสมุนไพร 20% ใช้ในประเทศ 80% หากสามารถยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานโลกก็จะส่งผลให้ตลาดสมุนไพรไทยเติบโตได้อีกหลายเท่า



ทุเรียนราคาแพง ลุ่มยางพาราปลูก

นางธีรรัตน์ สมพงษ์ รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า
สถานการณ์การผลิตไม้ผล
ภาคตะวันออก 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน
มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3
จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด
ภาคมีปริมาณผลผลิตรวม 1,199,900 ตัน
เพิ่มขึ้น 153,646 ตัน หรือ 15% จาก
จากปี 2566 ที่มีจำนวน 1,046,254 ตัน
ปี 2566 ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น 8% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากราคาและผลตอบแทนที่จูงใจ
รวมทั้งความต้องการของตลาดทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
เกษตรกรส่วนใหญ่ต่างโค่นต้นยางพารา
ป่าล้มน้ำมันทิ้งเพื่อปลูกทุเรียน

วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ > เทคโนโลยี การศึกษา
วาไรตี้ เกษตร

กรมการข้าว ส่งความสุข รับปี 67 ในงานมหกรรม การเกษตรและท่องเที่ยว ถนนสายดอกไม้งามกว๊านพะเยา



🕒 1 มกราคม 2567 20:59 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 เกษตร



ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่สุดอลังการ ที่งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยว ถนนสายดอกไม้งามกว๊านพะเยา "อิมโอบานา แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา"

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.66 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดอลังการที่งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยว ถนนสายดอกไม้งามกว๊านพะเยา "อิมโอบานา แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา" ด้วยการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง และพลสุดตระการตา โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้การตอบรับเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในบรรยากาศสบาย ๆ รับลมหนาว ริมกว๊านพะเยา





นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า จากที่กรมการข้าวได้ร่วมจัดงานมหกรรม การเกษตรและท่องเที่ยว ถนนสายดอกไม้งาม ริมกว๊านพะเยา ณ จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วม งานภายในคุ้มโต้งนาคำ มากกว่า 5,000 คน ซึ่งภายในบริเวณงานมีทั้งนิทรรศการด้านข้าว บูธ จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านข้าว กิจกรรมการแสดงผลงานด้านข้าว กิจกรรมการ สาธิตการแปรรูปข้าว กิจกรรมการประกวดชวานาลุคใหม่ 2024 และกิจกรรมลุ้นรางวัลส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งช่วงกลางวัน และกลางคืน





สำหรับกิจกรรมภายในงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยว ถนนสายดอกไม้งามกว๊านพะเยา "อิมโพนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา" ยังคงมีกิจกรรมอีกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกชมและร่วมสนุกกันได้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 นี้ ฟรี!! ตลอดงาน

